



ที่ พร ๐๐๒๓.๓/ว ๑๐๕๖

ศาลากลางจังหวัดแพร่
ถนนไชยบูรณ์ พร ๕๔๐๐๐

๒๕

มีนาคม ๒๕๖๙

เรื่อง แจ้งแนวทางการดำเนินโครงการ ๑๒๘ กองทุนแม่ของแผ่นดิน สืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง เพื่อการแก้ไขปัญหาเสพติดอย่างยั่งยืน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

เรียน นายกเทศมนตรีเมืองแพร่

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๖/ว ๑๒๕๕

ลงวันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๙

จำนวน ๑ ชุด

ด้วยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นแจ้งว่า ได้รับแจ้งจากสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (สำนักงาน ป.ป.ส.) ว่า สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ทรงห่วงใยต่อปัญหาเสพติดที่แพร่ระบาดในสังคมไทย และได้มีพระราชดำรัสเกี่ยวกับโทษพิษภัยของยาเสพติด อีกทั้งทรงมีพระราชประสงค์ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการแก้ไขปัญหาอย่างจริงจัง จึงได้พระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์จัดตั้งเป็น “กองทุนแม่ของแผ่นดิน” เพื่อมอบเป็นกองทุนให้แก่หมู่บ้าน/ชุมชน ในการร่วมกันแก้ไขปัญหาเสพติดให้ได้ผลอย่างยั่งยืนตามแนวทางสันติวิธี เพื่อเป็นการสืบสานพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนี พันปีหลวง ในการแก้ไขปัญหาเสพติดในหมู่บ้าน/ชุมชน สำนักงาน ป.ป.ส. จึงกำหนดโครงการ ๑๒๘ กองทุนแม่ของแผ่นดิน สืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง เพื่อการแก้ไขปัญหาเสพติด อย่างยั่งยืน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ เพื่อเป็นการดำเนินการแก้ไขปัญหาผู้เสพอย่างครบวงจร ด้วยกระบวนการกองทุนแม่ของแผ่นดิน และยังเป็นการถวายเป็นความจงรักภักดีอย่างหาที่สุดมิได้

ในการนี้ เพื่อให้การดำเนินงานดังกล่าวข้างต้นเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและบรรลุวัตถุประสงค์ จังหวัดแพร่ขอความร่วมมือให้เทศบาลเมืองแพร่ ในการดำเนินโครงการ ๑๒๘ กองทุนแม่ของแผ่นดินสืบสานพระราชปณิธาน สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง เพื่อการแก้ไขปัญหาเสพติดอย่างยั่งยืน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ดังนี้

๑. แนวทางการคัดเลือก ๑,๒๘๐ หมู่บ้าน/ชุมชนเป้าหมาย โดยคัดเลือกชุมชนกองทุนแม่ของแผ่นดินที่จะเป็นเป้าหมายดำเนินการในพื้นที่เทศบาลเมืองแพร่ ที่มีชุมชนกองทุนแม่ของแผ่นดินพิจารณาเสนอรายชื่อชุมชนกองทุนแม่ของแผ่นดินเข้าร่วมดำเนินการในเรื่องดังกล่าวได้ ทั้งนี้ เมื่อได้รับการพิจารณาให้เป็นหมู่บ้าน/ชุมชนกองทุนแม่ของแผ่นดินเป้าหมาย ให้ชุมชนกองทุนแม่ของแผ่นดินพิจารณาดำเนินการตามแนวทางกิจกรรมแก้ไขปัญหาเสพติดแนวทางกิจกรรมพิเศษเพื่อถวายเป็นความอาลัยและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ และแนวทางกิจกรรมการให้ความรู้ การประชาสัมพันธ์เชิงรุก อย่างต่อเนื่องและเป็นรูปธรรม

๒. การคัดเลือก ๑๒๘ หมู่บ้าน/ชุมชนกองทุนแม่ของแผ่นดินดีเด่นโดยพิจารณาคัดเลือกชุมชนกองทุนแม่ดีเด่นที่มีความเข้มแข็ง มีศักยภาพ และสามารถเป็นต้นแบบ พิจารณาเสนอรายชื่อชุมชนกองทุนแม่ของแผ่นดินเข้าร่วมดำเนินการในเรื่องดังกล่าวได้ ตามเกณฑ์การพิจารณาที่กำหนดและจัดส่งข้อมูลให้สำนักงานป.ป.ส. ภาค ๕ ภายในวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๙

/๓. การรายงาน ...

๓. การรายงานผลการดำเนินงาน ให้มีการรายงานให้เห็นถึงการแก้ไขปัญหาเสาพิศดในหมู่บ้าน /ชุมชนกองทุนแม่ของแผ่นดิน ผลการปฏิบัติการในการลดผู้เสพ ผู้ค้าในพื้นที่ จำนวนพื้นที่ปลอดภัย ในหมู่บ้าน /ชุมชน เหตุความรุนแรง/เรื่องร้องเรียนในพื้นที่ เป็นต้น โดยกำหนดให้มีการดำเนินการ ดังนี้

๓.๑ รายงานความคืบหน้าการดำเนินงานตามโครงการฯ ในการประชุมคณะทำงานขับเคลื่อน การดำเนินงานกองทุนแม่ของแผ่นดิน ระดับจังหวัด/กรุงเทพมหานคร ระดับอำเภอ/เขต

๓.๒ รายงานผลการดำเนินงานในการประชุมศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติต จังหวัด/กรุงเทพมหานคร และศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติตอำเภอ/เขต เป็นประจำทุกเดือน

๓.๓ รายงานผลการดำเนินงานในระบบสารสนเทศยาเสพติตจังหวัด NISPAPLUS

๓.๔ จัดทำรายงานสรุปในรูปแบบ Case Study หรือ Best Practice ที่น่าสนใจ ทั้งในมิติ การป้องกันการบำบัดรักษา การแก้ไขฟื้นฟู การติดตาม ดูแลช่วยเหลือ เป็นต้น โดยจัดทำลงในแบบฟอร์มที่ กำหนดให้ และให้มีการรายงานผ่านกลุ่มไลน์ประธานเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินหรือช่องทางอื่น ๆ ทั้งนี้ อาจมีการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างหมู่บ้าน/ชุมชนกองทุนแม่ของแผ่นดินเพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ตามความจำเป็นและเหมาะสมในแต่ละพื้นที่
รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายชัยสิทธิ์ ชัยสัมฤทธิ์ผล)

รองผู้ว่าราชการจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน

ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด

กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น

โทรศัพท์ ๐-๕๕๕๓-๕๑๑๙ ต่อ ๓๐๓

ผู้ประสานงานนายกริชชญา จันทร์รวมสุข นสจ.ชก. ๐๖๔ ๗๔๒๔๘๐๒

๙.

๙

ด่วนที่สุด

ที่ มท ๐๘๑๐.๖/ว๑๒๕๕



จังหวัดแพร่
เลขรับ... ๒๙๙๐
วันที่... ๓ ม.ค. ๒๕๖๙
เวลา.....น.

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กทม. ๑๐๓๐๐

๑๒ มีนาคม ๒๕๖๙

เรื่อง แจ้งแนวทางการดำเนินโครงการ ๑๒๘ กองทุนแม่ของแผ่นดิน สืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง เพื่อการแก้ไขปัญหาเสพติดอย่างยั่งยืน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัด ทุกจังหวัด

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาหนังสือสำนักงาน ป.ป.ส. ด่วนที่สุด ที่ ยธ ๑๑๒๐.๐๓/๑๒๗๕๕ ลงวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙

จังหวัดแพร่
เลขรับ... ๒๙๙๐
วันที่... ๓ ม.ค. ๒๕๖๙
เวลา.....น.

จำนวน ๑ ชุด

ด้วยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้รับแจ้งจากสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (สำนักงาน ป.ป.ส.) ว่า สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ทรงห่วงใยต่อปัญหาเสพติดที่แพร่ระบาดในสังคมไทย และได้มีพระราชดำริเกี่ยวกับโทษพิษภัยของยาเสพติด อีกทั้งทรงมีพระราชประสงค์ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการแก้ไขปัญหาอย่างจริงจัง จึงได้พระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์จัดตั้งเป็น “กองทุนแม่ของแผ่นดิน” เพื่อมอบเป็นกองทุนให้แก่หมู่บ้าน/ชุมชน ในการร่วมกันแก้ไขปัญหาเสพติดให้ได้ผลอย่างยั่งยืนตามแนวทางสันติวิธี ในการนี้เพื่อเป็นการสืบสานพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในการแก้ไขปัญหาเสพติดในหมู่บ้าน/ชุมชน สำนักงาน ป.ป.ส. จึงกำหนดโครงการ ๑๒๘ กองทุนแม่ของแผ่นดิน สืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง เพื่อการแก้ไขปัญหาเสพติดอย่างยั่งยืน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ เพื่อเป็นการดำเนินการแก้ไขปัญหาผู้เสพอย่างครบวงจร ด้วยกระบวนการกองทุนแม่ของแผ่นดิน และยังเป็นการถวายเป็นพระราชกุศลอีกด้วย

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นพิจารณาแล้ว เพื่อให้การดำเนินงานดังกล่าวข้างต้นเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและบรรลุวัตถุประสงค์ จึงขอความร่วมมือให้จังหวัดมอบหมายสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดประสานความร่วมมือกับศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัด เทศบาลนคร และเทศบาลเมือง ในการดำเนินโครงการ ๑๒๘ กองทุนแม่ของแผ่นดิน สืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง เพื่อการแก้ไขปัญหาเสพติดอย่างยั่งยืน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ดังนี้

๑. แนวทางการคัดเลือก ๑,๒๘๐ หมู่บ้าน/ชุมชนเป้าหมาย โดยคัดเลือกหมู่บ้าน/ชุมชนกองทุนแม่ของแผ่นดินที่จะเป็นเป้าหมายดำเนินการ พื้นที่สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค (สำนักงาน ปปส. ภาค) ๑ - ๙/สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดกรุงเทพมหานคร (สำนักงาน ปปส.กทม.) จำนวนภาคละ ๑๒๘ หมู่บ้าน/ชุมชนกองทุนแม่ของแผ่นดิน รวมเป็น ๑,๒๘๐ แห่ง ครอบคลุม ๗๗ จังหวัด และอยู่ในความรับผิดชอบของกรมการพัฒนาชุมชน กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (เทศบาลนคร/เทศบาลเมือง) กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร และกรุงเทพมหานคร โดยสำนักงาน ปปส. ภาค ๑-๙/สำนักงาน ปปส.กทม. ประสานงานกับศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัด/กรุงเทพมหานคร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อพิจารณาคัดเลือกหมู่บ้าน/ชุมชนเป้าหมายตามเกณฑ์การคัดเลือกที่กำหนด โดยศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัด/กรุงเทพมหานคร จะดำเนินการคัดเลือกให้แล้วเสร็จภายใน วันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๙ ซึ่งสำนักงาน

/ส่งเสริมการปกครอง ...

ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสามารถประสานเทศบาลนคร/เทศบาลเมือง ในพื้นที่ที่มีชุมชนกองทุนแม่ของแผ่นดิน พิจารณาเสนอรายชื่อชุมชนกองทุนแม่ของแผ่นดิน เข้าร่วมดำเนินการในเรื่องดังกล่าวได้ ทั้งนี้ เมื่อได้รับการพิจารณาให้เป็นหมู่บ้าน/ชุมชนกองทุนแม่ของแผ่นดินเป้าหมาย ให้ชุมชนกองทุนแม่ของแผ่นดิน พิจารณาดำเนินการตามแนวทางกิจกรรมแก้ไขปัญหายาเสพติด แนวทางกิจกรรมพิเศษ เพื่อถวายเป็นความอาลัย และน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ และแนวทางกิจกรรมการให้ความรู้ การประชาสัมพันธ์เชิงรุกอย่างต่อเนื่องและเป็นรูปธรรม

๒. การคัดเลือก ๑๒๘ หมู่บ้าน/ชุมชนกองทุนแม่ของแผ่นดินดีเด่น โดยสำนักงาน ปปส. ภาค ๑ - ๙/สำนักงาน ปปส.กทม. ประสานงานกับ ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัด/กรุงเทพมหานคร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พิจารณาคัดเลือกหมู่บ้าน/ชุมชนกองทุนแม่ดีเด่น จำนวน ๑๒๘ แห่ง ตามเกณฑ์การพิจารณาที่กำหนด และจัดส่งข้อมูลให้สำนักงาน ปปส. ภาค ๑ - ๙/สำนักงาน ปปส.กทม. ภายในวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๙ ซึ่งสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสามารถประสานเทศบาลนคร/เทศบาลเมือง ในพื้นที่ที่มีชุมชนกองทุนแม่ของแผ่นดิน ที่มีความเข้มแข็ง มีศักยภาพ และสามารถเป็นต้นแบบ พิจารณาเสนอรายชื่อชุมชนกองทุนแม่ของแผ่นดิน เข้าร่วมดำเนินการในเรื่องดังกล่าวได้

๓. การรายงานผลการดำเนินงาน ให้มีการรายงานให้เห็นถึงการแก้ไขปัญหายาเสพติด ในหมู่บ้าน/ชุมชนกองทุนแม่ของแผ่นดิน ผลการปฏิบัติการในการลดผู้เสพ ผู้ค้าในพื้นที่ จำนวนพื้นที่ปลอดภัย ในหมู่บ้าน/ชุมชน เหตุความรุนแรง/เรื่องร้องเรียนในพื้นที่ เป็นต้น โดยกำหนดให้มีการดำเนินการ ดังนี้

๓.๑ รายงานความคืบหน้าการดำเนินงานตามโครงการฯ ในการประชุมคณะทำงานขับเคลื่อน การดำเนินงานกองทุนแม่ของแผ่นดิน ระดับจังหวัด/กรุงเทพมหานคร ระดับอำเภอ/เขต

๓.๒ รายงานผลการดำเนินงานในการประชุมศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด จังหวัด/กรุงเทพมหานคร และศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอำเภอ/เขต เป็นประจำทุกเดือน

๓.๓ รายงานผลการดำเนินงานในระบบสารสนเทศยาเสพติดจังหวัด NISPAPLUS

๓.๔ จัดทำรายงานสรุปในรูปแบบ Case Study หรือ Best Practice ที่น่าสนใจ ทั้งในมิติ การป้องกัน การบำบัดรักษา การแก้ไขฟื้นฟู การติดตาม ดูแลช่วยเหลือ เป็นต้น โดยจัดทำลงในแบบฟอร์ม ที่กำหนดให้ และให้มีการรายงานผ่านกลุ่มไลน์ประธานเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดิน หรือช่องทางอื่น ๆ ทั้งนี้ อาจมีการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างหมู่บ้าน/ชุมชนกองทุนแม่ของแผ่นดิน เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ตามความจำเป็นและเหมาะสมในแต่ละพื้นที่

รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นายธีรุตม์ ศุภวิบูลย์ผล)

อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

กองพัฒนาและส่งเสริมการบริหารงานท้องถิ่น

กลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และคุณภาพชีวิต

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ saraban@dla.go.th

ผู้ประสานงาน นายปวีตร เลิศอำไพพนธ์